



ฉบับที่ 52/2557

### เรื่อง การสัมมนา “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต”

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ออกประกาศให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ บริษัทข้อมูลเครดิต และธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนา “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต” ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่ต้องดำเนินการหากสหกรณ์ต้องการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต โดยมีตัวแทนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 320 ราย

ข้อมูลเครดิตหรือประวัติการได้รับสินเชื่อและการชำระหนี้ของลูกหนี้ ช่วยทำให้การวิเคราะห์สินเชื่อของระบบสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลงได้ ทั้งกรณีที่ลูกค้าถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อซึ่งสมควรจะได้รับสินเชื่อ และกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้วกลายเป็นหนี้เสีย ดังนั้น หากสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและมีสัดส่วนการให้สินเชื่อสูงถึงร้อยละ 10 ของสินเชื่อทั้งระบบ เข้ามาอยู่ในระบบข้อมูลเครดิตก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายตั้งแต่ สมาชิกสหกรณ์ที่ทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพราะการมีประวัติชำระหนี้ที่ดีในเครดิตบูโรช่วยให้มีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อมากกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน สำหรับสหกรณ์ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อเพิ่มขึ้น ทำให้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และกำหนดวงเงินสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม สินเชื่อที่ปล่อยไปก็จะมีคุณภาพดี และเป็นประโยชน์ต่อระบบโดยรวม ทำให้สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ ลูกหนี้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาเครดิต เป็นการสร้างวินัยทางการเงิน ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 แห่งรวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแล้ว ยังจะยังมีอีกหลายแห่งที่แสดงความสนใจสมัคร โดยบริษัทข้อมูลเครดิตและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีทีได้พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับสหกรณ์ พร้อมกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนเป็นเวลา 3 ปีให้ด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ

โทร. 02 356 7618

Email : [CreditBureau\\_Secreta@bot.or.th](mailto:CreditBureau_Secreta@bot.or.th)